

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 33.32 บาท แนวโน้มอ่อนค่าระยะสั้น คาดกรอบ 33.25-33.35 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 33.32 บาท กลับมาอ่อนค่าเมื่อเทียบกับราคาปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 33.24 บาท แนวโน้มอ่อนค่าในระยะสั้น มองกรอบเงินดอลลาร์ระหว่างวันที่ระดับ 33.25-33.35 บาท

\* นายจิตติพล พุกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ในคืนที่ผ่านมาตลาดการเงินกลับมาเปิดรับความเสี่ยง (Risk on) แม้ว่าการเมืองสหรัฐฯจะร้อนแรงมากหลังจากการพบกันระหว่างทรัมป์และปูติน โดยดัชนี S&P500 ปรับตัวขึ้น 0.4% และ Nasdaq ปรับตัวขึ้น 0.6% ขณะที่ราคาทองยังคงปรับตัวลงต่ออีก 1.1% ส่งผลให้โดยรวมค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักทั่วโลก

นอกจากนี้ ฝั่งตอกเบียก็ค่อนข้างชัดเจนว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยังไม่มีทีท่าที่จะชะลอการขึ้นดอกเบี้ย ล่าสุดในการให้ถ้อยแถลงของประธานเฟด นายเจอโรม โปเวลล์กับสภาสหรัฐ คงคำชี้แจงว่าไม่เห็นถึงเศรษฐกิจสหรัฐที่ชะลอตัวลง และยังไม่มีความเสี่ยงจากสงครามการค้าในระยะสั้น

บอนด์ยีลด์สหรัฐจึงมีความผันผวนเพียงเล็กน้อย และในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ดอกเบียระยะสั้นในสหรัฐจะปรับตัวสูงขึ้นตามแนวโน้มการขึ้น ดอกเบียนโยบาย และเราเชื่อว่าบอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 2 ปีจะปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ 2.88% (ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 2.62%) แต่บอนด์ยีลด์ 10 ปีอาจอยู่ในระดับต่ำเพียง 3.10% (ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 2.86%) เนื่องจากภาพรวมการขยายตัวของเศรษฐกิจยังไม่เปลี่ยนแปลง

"ค่าเงินบาทช่วงนี้มักมีความผันผวนในช่วงตลาดนิวยอร์ก ขณะที่ช่วงเปิดตลาดกรุงเทพปรับตัวบวกลบเพียงเล็กน้อย ซึ่งเกิดจากแรงซื้อจากการนำเข้าและแรงขายจากการส่งออกมีความใกล้เคียงกัน แต่ภาพรวมค่าเงินดอลลาร์ยังมีแนวโน้มแข็งค่า ทำให้เงินบาทอ่อนค่าตามในระยะสั้น นักลงทุนจึงควรจับตาค่าเงินเยนและยูโรซึ่งกำลังอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ เพราะเป็นปัจจัยหลักที่ดึงให้เงินบาทอ่อนค่าตามในช่วงนี้" เขากล่าว

\* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 95.03 บาท จากวานนี้ 94.55

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 12.18 ล้านบาท

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 368.28 ล้านบาท

\* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 33.246 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS